



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสรวงดุสิต

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “คณะกรรมการ” ได้ออกประกาศฉบับลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสรวงดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมกำหนดระยะเวลาในการสมัคร/การเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สมัคร และ/หรือ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๑ ราย ได้แก่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ

ในการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสรวงดุสิต โดยเรียงชื่อตามลำดับอักษร ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสรวงดุสิต ต้องเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสรวงดุสิต เฟลส มหาวิทยาลัยสรวงดุสิต โดย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ เข้าแสดงวิสัยทัศน์เวลา ๑๔.๐๐ น.

โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 (ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ๑๖) พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา และจัดส่งที่ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสรวงดุสิต ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ไม่เกินเวลา ๑๗.๐๐ น. โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีมีเวลาในการนำเสนอไม่เกิน ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามคณะกรรมการ ประมาณ ๓๐ นาที รวมเป็น ๔๕ นาที หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีไม่จัดส่งเอกสาร และไม่เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันท์เจริญ)

ประธานกรรมการสรรหาคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

